

## QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

# Khai thác lợi thế, phát triển toàn diện lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong thời kỳ 2021 - 2030, thương mại, dịch vụ của Thái Bình sẽ có bước phát triển toàn diện và nhảy vọt nhờ quy hoạch bài bản, có trọng điểm.



Hạ tầng thương mại và dịch vụ của tỉnh sẽ không ngừng được đầu tư đồng bộ, hiện đại trong thời gian tới.

### Đột phá hạ tầng thương mại

Khoảng 10 năm trở lại đây, người dân trong tỉnh cảm nhận rõ nét về sự phát triển của lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đối với các vùng nông thôn, hệ thống chợ dân sinh được đầu tư nâng cấp, xây mới từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo tiểu thương vào kinh doanh, mang lại cơ hội mua sắm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiểu dùng của bà con. Còn tại khu vực đô thị, người dân cảm thấy thích thú với sự xuất hiện của nhiều cửa hàng tiện ích, trung tâm điện máy, siêu thị, trung tâm thương mại. Chị Lưu Thị Huệ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình chia sẻ: Trước đây, nhiều người nghĩ đi mua sắm ở trung tâm thương mại hay siêu thị là cái gì đó rất lạ lẫm, xa xỉ và chỉ có ở thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội. Giờ đây, ngay tại Thái Bình mọi người đều có thể trải nghiệm hình thức kinh doanh văn minh, hiện đại và rất tiện ích này vì có những trung tâm thương mại, siêu thị như Vincom Plaza, WinMart, Go, Victory...

Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 siêu thị, 2 trung tâm thương mại. Trong 6 năm tới, theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thái Bình sẽ triển khai xây dựng mới ít nhất 42 siêu thị, 35 trung

tâm thương mại, trong đó có 1 trung tâm thương mại hạng I, 23 trung tâm thương mại hạng II, hạng III tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, khu vực thị trấn và 11 trung tâm thương mại tại các xã trên địa bàn huyện. Ngoài ra, tỉnh còn quy hoạch xây dựng 1 trung tâm hội chợ triển lãm tại thành phố Thái Bình nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa và người tiêu dùng sẽ có những trải nghiệm mua sắm hấp dẫn hơn. Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chủ trương của tỉnh là phát triển đồng bộ, đa dạng hệ thống hạ tầng thương mại, kết hợp giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại. Riêng hạ tầng thương mại khu vực thành thị được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn được phát triển đầy đủ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Nhằm phát triển hệ thống phân phối xăng dầu, bảo đảm lưu thông và bình ổn thị trường tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trong tỉnh, bên cạnh duy trì ổn định 2 kho xăng dầu quốc gia, 6 kho tồn trữ xăng dầu dưới 5.000m<sup>3</sup>, tỉnh sẽ quy hoạch đầu tư mới một số kho quy mô lớn và mở rộng kho xăng dầu dưới 5.000m<sup>3</sup> trên địa bàn theo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

### Phát triển lĩnh vực dịch vụ xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh

Khi tuyến đường bộ ven biển và cao tốc CT.08 được hoàn thành và đưa vào khai thác, Thái Bình trở thành địa bàn đặc biệt quan trọng kết nối giữa 2 vùng: đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Để phát huy địa thế "vàng" đó, UBND tỉnh quyết tâm quy hoạch xây dựng Thái Bình trở thành địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa cho hai vùng này. Theo ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương: Đây là tầm nhìn chiến lược và sớm đón bắt cơ hội, khai thác lợi thế riêng có của tỉnh để đưa lĩnh vực dịch vụ của Thái Bình bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Để cụ thể hóa mục tiêu đó, phương án của tỉnh là khuyến khích thu hút đầu tư mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới thương mại, phân phối hàng tiêu dùng, cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phát triển thương mại điện tử.

Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng dịch vụ tại các khu du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ. Phát triển du lịch thông minh, bền vững gắn với phát huy giá trị văn hóa, tự nhiên đặc trưng của địa phương để đưa Thái Bình trở thành trung tâm kết

nối về du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác. Bà Nguyễn Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch VTB (thành phố Thái Bình) cho biết: Là doanh nghiệp dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế, chúng tôi thấy Thái Bình có rất nhiều di tích, nghệ thuật truyền thống, cảnh quan đẹp, xúc tiến du lịch, việc tỉnh quy hoạch và đầu tư cho hạ tầng dịch vụ có ý nghĩa rất quan trọng để có thể đánh thức, phát huy những tiềm năng du lịch đó phục vụ tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong chiến lược phát triển lĩnh vực dịch vụ của tỉnh đến năm 2030, Thái Bình sẽ thành lập ít nhất 6 trung tâm dịch vụ logistics tại thành phố Thái Bình và các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ. Bên cạnh mở ra ngành nghề mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các trung tâm dịch vụ logistics còn hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển và góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh trong tương lai.

**KHÁC QUẢN**

## THÁI THỤY

# Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Ngay trong những tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, quyết tâm tạo đà bứt phá.

Công ty TNHH Quốc tế Mido - Vina là doanh nghiệp FDI tập cụm công nghiệp (CCN) Mỹ Xuyên (xã Thái Xuyên), chuyên sản xuất đồ bơi chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU, Hàn Quốc... Để bảo đảm các đơn hàng xuất đi Mỹ trong tháng 3 tới, những ngày này, không khí lao động sản xuất của gần 500 công nhân đang rất khẩn trương. Do đơn hàng nhiều nên một số bộ phận của Công ty đã làm việc tăng ca. Việc ký kết được đơn hàng xuất khẩu là tin hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Chị Đặng Thị Văn Duyên, công nhân Công ty cho biết: Dù phải tăng ca nhưng chúng tôi đều phấn khởi làm việc vì có việc làm, thêm thu nhập. Gần 4 năm làm việc ở đây Công ty luôn chi trả đầy đủ các chế độ lương, thưởng và bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Năm 2024, chúng tôi mong Công ty có nhiều đơn

hàng, doanh thu cao hơn năm trước.

Ông Chung Jong Gun, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Mido - Vina cho biết: Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn song doanh nghiệp luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác; doanh nghiệp vẫn có đơn hàng, người lao động vẫn có việc làm, thu nhập ổn định, các hợp đồng không bị sứt giảm. Năm 2024, Công ty đã ký kết hợp đồng với các khách hàng Target, Imprivat, Swim (Mỹ)... thu nhập của người lao động tăng từ 6,5 triệu đồng lên 7 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được mục tiêu cao nhất trong năm 2024, chúng tôi đã đề ra các giải pháp như tìm kiếm thị trường, đổi tác mới; nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì các thị trường đã có; giảm thiểu chi phí sản xuất, hạn chế sản phẩm lỗi, cải tiến thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong những tháng đầu năm 2024, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh được phát động ở tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy. Ở từng doanh nghiệp đã có những mục tiêu, giải pháp riêng, biến những chỉ tiêu thi đua

thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm. Công ty TNHH May Gia Nguyễn (xã Dương Phúc) là một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm, chuyên sản xuất áo jacket, xuất khẩu đi Mỹ, Hàn Quốc... Bà Trần Thị Trang, đại diện Công ty chia sẻ: Hiện chúng tôi đang tạo việc làm cho 250 lao động. Thời gian qua, trước thực tế khó khăn chung của thị trường may mặc, việc tìm kiếm các đơn hàng, mở rộng thị trường xuất khẩu và vấn đề tạo việc làm, bảo đảm nguồn thu nhập cho người lao động vẫn được Công ty đặc biệt quan tâm, coi đó là vấn đề sống còn của doanh nghiệp và cũng nhằm ổn định nguồn lao động có tay nghề cho đơn vị. Năm 2023, Công ty đạt sản lượng hơn 300.000 sản phẩm, doanh thu đạt gần 40 tỷ đồng. Năm 2024, Công ty phấn đấu đạt sản lượng hơn 400.000 sản phẩm, doanh thu hơn 50 tỷ đồng, thu nhập của người lao động trung bình 8 triệu đồng/người/tháng. Từ đầu năm 2024 đến nay chúng tôi đã có 7 đơn hàng hơn 10.000 sản phẩm xuất khẩu đi Hàn Quốc, Trung Quốc..., dự kiến tháng 3 Công ty tiếp tục sẽ xuất khẩu đơn hàng 5.000 -

7.000 sản phẩm. Để hoàn thành các đơn hàng đạt chất lượng, đủ số lượng theo thời hạn hợp đồng đã ký, ngay từ đầu năm 2024 chúng tôi đã phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng lao động trong toàn thể cán bộ, công nhân. Ngoài bảo đảm thu nhập bình quân cho người lao động, chúng tôi quan tâm đầy đủ các chế độ phúc lợi như bữa ăn ca 20.000 đồng/bữa, thường xuyên ăn, chế độ ngày lễ, tết... nên công nhân rất phấn khởi và yên tâm làm việc. Chị Hoàng Thị Nhung, công nhân bộ phận may chia sẻ: Tôi làm việc ở đây đã được gần 5 năm. Làm việc ở đây tôi thấy phù hợp, điều kiện làm việc khá tốt. Mọi bản khoản, vướng mắc của chúng tôi đều được giải quyết, trả lời thỏa đáng. Tôi đang nhận mức lương 8 triệu đồng/tháng. Năm nay, tôi mong Công ty ký kết được nhiều đơn hàng để người lao động có nhiều việc làm, lương thưởng được tăng cao.

Khi thể lao động hằng say của người lao động trong những tháng đầu năm 2024 đã mang đến niềm tin và kỳ vọng một năm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Huyện Thái Thụy hiện có 772 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động. Năm 2023, các doanh nghiệp, HTX đã nộp vào ngân sách 127,7 tỷ đồng. Năm 2024, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 38.895 tỷ đồng (tăng 15,9% so với năm 2023), tạo việc làm mới cho hơn 4.700 lao động...

Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thái Thụy cho biết: Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2024 huyện đã tổ chức lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, huyện sẽ tổ chức gặp mặt, đối thoại, thành lập tổ công tác thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

**NGUYỄN THẨM**



Công ty TNHH May Gia Nguyễn (xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy) đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh.

## PHONG CHÂU

# Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Về Phong Châu (Đông Hưng) hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của miền quê này. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đều được xây dựng khang trang. Những con đường được mở rộng, trải nhựa, bê tông sạch sẽ, nổi thôn nọ với thôn kia, hai bên là hoa, cây xanh, điện chiếu sáng bảo đảm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.



Đường giao thông xã Phong Châu.

đường. Có đường to, đẹp, việc đi lại thuận tiện hơn. Đến nay, xã đã hoàn thiện xong các tiêu chí để về đích NTM nâng cao, gia đình rất phấn khởi.

Không chỉ diện mạo khang trang, sạch sẽ, hiện đại mà đời sống tinh thần của người dân Phong Châu cũng được cải thiện rõ rệt. Các nhà văn hóa thôn được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ hội họp, có cả dụng cụ phục vụ luyện tập thể dục thể thao ngoài trời. Hằng ngày, từ người già đến trẻ em đều hào hứng ra sân nhà văn hóa chơi bóng đá, cầu lông, nhảy dân vũ, múa hát, tập thể dục... nâng cao sức khỏe. Ông Nguyễn Thế Trì, Trưởng thôn Khuốc Tây cho biết: Trước đây, nhà văn hóa cũ, chật hẹp, việc hội họp, hoạt động văn nghệ, thể

thao của nhân dân tổ chức khó khăn, không phát triển được. Từ ngày nhà văn hóa thôn được đầu tư xây mới khang trang, hiện đại, rộng rãi theo tiêu chuẩn nhà văn hóa kiểu mẫu, nhân dân trong thôn sáng sớm và chiều tối chăm chỉ ra luyện tập sức khỏe, phong trào văn hóa văn nghệ đều được nâng lên.

Ông Quách Văn Triu, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Châu cho biết: Xác định về đích NTM nâng cao sớm ngày nào người dân sẽ được thụ hưởng thành quả sớm ngày đó, vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, trong đó tập trung xây dựng các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình đạt chuẩn. Đến nay,

**THU HIỀN**